

เลิกจ่ายค่าไฟ!! เพิ่มความปลอดภัยให้บ้านคุณทุก ค่ำคืน ด้วยไฟโซล่าแอลอีดี จากริน (RIN)



เลิกจ่ายค่าไฟ!! เพิ่มความปลอดภัยให้บ้านคุณทุกค่ำคืน ด้วยไฟโซล่าแอลอีดี จากริน (RIN) สินค้าคุณภาพ โดย ไอเดีย คิวบ์

บริษัท ไอเดีย คิวบ์ จำกัด ผู้นำในการพัฒนาและนำเข้าสินค้าไฟส่องสว่างแบรนด์ “ริน (RIN)” ขอแนะนำ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ไฟโซล่า LED ริน (RIN) อุปกรณ์ไฟแอลอีดี ส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สินค้าคุณภาพ ดีไซน์ทันสมัย ตัวช่วยเสริมความปลอดภัยแก่บ้านเรือนยามค่ำคืน ทนทาน ประหยัดค้ค่า ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้า ด้วยการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ มีการรับประกันสินค้ายาวนานถึง 1 ปีทั้งไฟส่องสว่าง แผงโซล่า และแบตเตอรี่ชาร์จิลิเธียม ติดตั้งง่ายด้วยตัวท่านเอง ช่วยประหยัดงบประมาณ ช่าง ตอบโจทย์คนรักบ้านสวย DIY (Do It Yourself) อย่างแท้จริง มีให้เลือก 2 รุ่น เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่ตรงใจ ดังนี้

ไฟหัวเสาโซล่า LED 5W ริน (Solar LED Headlight 5W RIN) ด้วยการออกแบบที่ทันสมัย อุปกรณ์การติดตั้งครบชุด ติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง เพียงยึดตัวไฟกับ หัวเสาหน้ารั้วบ้าน มีระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ สามารถเปิดเองอัตโนมัติในเวลากลางคืน เนรมิตไฟดวงสวยให้บ้านคุณ มีให้เลือกทั้งแบบไฟสนามและแบบไฟผนัง

ไฟสปอร์ตไลท์โซล่า LED 50W-150W ริน (Solar LED Spotlight 50W-150W RIN) ออกแบบมาให้รองรับประสิทธิภาพการใช้งานสูงเพื่อการใช้งานได้หลากหลายสถานที่ ติดตั้งเองได้อย่างง่ายดายด้วยอุปกรณ์การติดตั้งครบ

ชุด สามารถแยกติดตั้งเฉพาะส่วนดวงไฟ LED ไว้ในตำแหน่งที่ต้องการส่องสว่าง และลากสายไฟแยกแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่ได้รับแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่ ปรับระดับแสงตามต้องการได้ตั้งแต่ 25-100% (เมื่อไฟได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์เพียงพอตลอดทั้งวัน ไฟจะสว่าง 100%) มีรีโมทควบคุมการ เปิด-ปิด สามารถตั้งระบบเปิดอัตโนมัติในเวลากลางคืนและปิดเองตอนเช้า

ผลิตภัณฑ์ไฟโซลาร์ LED ริน (RIN) ทั้ง 2 รุ่น ให้แสงสว่างด้วยพลังงานจากแผงโซลาร์คุณภาพสูง MONO CRYSTALLINE ส่งพลังงานจากแสงอาทิตย์ เพื่อกักเก็บพลังงานมายังแบตเตอรี่ลิเธียม เมื่อไฟได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์อย่างเพียงพอตลอดทั้งวันจะให้แสงสว่างได้สูงสุดยาวนานตลอดทั้งคืน เสมือนมีคนอยู่บ้านตลอดเวลา หมดกังวลเรื่องอันตรายในยามค่ำคืน มาพร้อมค่ามาตรฐาน IP65 สามารถทนน้ำและฝนหนัก ๆ ได้หายห่วง ไร้กังวลเรื่องไฟฟ้าลัดวงจรจากน้ำรั่วอีกต่อไป โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมไม่เป็นสนิม อายุการใช้งานยืนยาว ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้า หมดปัญหาค่าใช้จ่ายจุกจิกกวนใจ

สินค้าวางจำหน่ายแล้ววันนี้ ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิ Homepro, MegaHome เว็บไซต์ www.ideacube.co.th, www.lazada.co.th/shop/idea-cube/, shopee.co.th/ideacube รับประกันคุณภาพโดย บริษัท ไอเดีย คิวบ์ จำกัด สอบถามข้อมูลสินค้า โทร. 02-945-8271-2